

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	ให้ข้าราชการเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายในการดำเนินงานในหน้าที่รับผิดชอบ
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	๑)การเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ๒)การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามระเบียบ/กฎหมายหรือหนังสือสั่งการ ๓)ความล่าช้าในการดำเนินงานในหน้าที่ที่เป็นภารกิจบริการประชาชน
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑)จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และเปิดโอกาสให้เข้าร่วมรับการอบรมความรู้ในการปฏิบัติงานจากหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ๒)กำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดความรัดกุมในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้ระเบียบ/กฎหมาย ๓)เปิดช่องทางให้ประชาชนตรวจสอบ ร้องเรียน และติดตามการทำงานของข้าราชการเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการของข้าราชการ
ระดับความเสี่ยง	น้อย
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่นๆ.....
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑)หากพบว่าข้าราชการมีพฤติกรรมเข้าไปมีส่วนร่วมกับการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จะดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและจะดำเนินการทางวินัยทันที แต่จากการตรวจสอบไม่พบข้าราชการถูกดำเนินการทางวินัยในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ๒)จัดโครงการอบรมสัมมนาแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๘๙ ลว.๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๓)มีเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนร่วมตรวจสอบหรือร้องเรียนพฤติกรรมของข้าราชการในกรณี เข้าไปมีส่วนร่วมกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ (https://www.pao-sisaket.go.th)แต่ยังไม่มีกรร้องเรียนกรณีดังกล่าวแต่อย่างใด

ตัวชี้วัด	จำนวนครั้งที่ตรวจสอบว่าไม่พบข้าราชการเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ผลการดำเนินงาน	ไม่ปรากฏความเสียหายในการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ผู้รายงาน	นายพยุกร จิรกรประดิษฐ์ ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ
สังกัด	ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
วันเดือนปีที่รายงาน	๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕